

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน นามประเสริฐ	ประธานสภาฯ	สุทิน นามประเสริฐ	
๒	นายยงยุทธ ไพลีสิทธิ์	สมาชิกอบต. ม.๑	ยงยุทธ ไพลีสิทธิ์	
๓	นางเพชร ชาลีรักษ์	สมาชิกอบต. ม.๒	เพชร ชาลีรักษ์	
๔	นางสาวสุกัญญา สารวงค์	สมาชิกอบต. ม.๔	สุกัญญา สารวงค์	
๕	นายเทห์ คำรักษ์	เลขานุการสภาฯ	เทห์ คำรักษ์	
๖	นายรณชัย กัญญา	สมาชิกอบต. ม.๖	รณชัย กัญญา	
๗	นายขวัญชัย ก้อนค้างพลู	สมาชิกอบต. ม.๗	ขวัญชัย ก้อนค้างพลู	
๘	นางสายยนต์ ปัญญาวงศ์	สมาชิกอบต. ม.๘	สายยนต์ ปัญญาวงศ์	
๙	นางสาวอาลัย มีเพชร	สมาชิกอบต. ม.๙	อาลัย มีเพชร	
๑๐	นายสมใจ สัจวร	สมาชิกอบต. ม.๑๓	สมใจ สัจวร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	นายกอบต.	ศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	
๒	นายชุมพล แก้ววิศาสตร์	รองนายกอบต.	ชุมพล แก้ววิศาสตร์	
๓	นายชัยโย กองทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ชัยโย กองทอง	
๔	นายธงชัย เบ้าวรรณ	เลขานุการฯ	ธงชัย เบ้าวรรณ	
๕	นางสาวโสรยา แต่งสอาด	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	โสรยา แต่งสอาด	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.	นายบำรุง จันดา	สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐	อาลัย มีเพชร	ลาป่วย
๒.	นายบุญจันทร์ สมสรวย	สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑	บุญจันทร์ สมสรวย	ลาป่วย

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- นายเทห์ - เรียนท่านประธานสภา อบต. ทานนายก อบต. และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน วันนี้ เวลา
- เลขานุการสภาฯ ๐๙.๓๐ น. มีผู้มาลงชื่อเข้าประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน
- ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายก อบต.วังทอง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑

**ระเบียบวาระที่ ๑**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้มีมติ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ซึ่งวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อพิจารณาในวาระ ที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ ถือว่าประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังทอง ครั้งที่ผ่านมา**

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมติครับ

**มติที่ประชุม**

รับรอง ๑๐ เสียง  
ไม่รับรอง - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา อบต.

**ระเบียบวาระที่ ๓**  
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม  
- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ**  
- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕**  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่เสนอใหม่**

๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระ ที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ  
๕.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระ ที่ ๓ ชั้นลงมติ  
- ๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระ ที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ประธานสภาฯ

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น ประการใด การสงวนความเห็นขอกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย

และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไม่ไห้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

- ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวสุกัญญา

เลขานุการ กกก.แปรญัตติ สारวงค์ ส.อบต. ม.๔ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมสภา อบต.วังทอง ดังนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีมติรับหลักการแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้พิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการยื่นคำขอแปรญัตติ ฯ และผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ของคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 7 คะแนน ต่อ 0 คะแนน ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญจันทร์ สมสรวย	ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	นายบุญจันทร์ สมสรวย
๒	นายสมใจ สัจวง	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายสมใจ สัจวง
๓	นายรณชัย กัญญา	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายรณชัย กัญญา
๔	นายยงยุทธ ไพสิทธิ์	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายยงยุทธ ไพสิทธิ์
๕	นายขวัญชัย ก้อนค้างพลู	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายขวัญชัย ก้อนค้างพลู
๖	นางเพชร ชาลีรักษ์	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นางเพชร ชาลีรักษ์
๗	น.ส.สุกัญญา สารวงค์	เลขาคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	น.ส.สุกัญญา สารวงค์

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่และที่ได้มีการกำหนดไว้ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ซึ่งได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จากวันที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งกำหนดวันยื่นแปรญัตติ ๓ วัน คือวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. บัดนี้ทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่าน ขอให้ท่านคณะกรรมการได้ตรวจดูรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่ามีส่วนไหนจะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ประธานฯ

- มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๑. เรื่องพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

- ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนที่ใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้เสร็จสิ้นหลังจากครบกำหนดระยะเวลาอื่นเสนอคำแปรญัตติ โดยกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ

ประธานฯ

- เมื่อไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยละเอียด และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขหรือไม่ โดยขอมติที่ประชุมดังนี้

- ผู้ใดเห็นควรเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ

- ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๗ เสียง ต่อ ๐ เสียง จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ

- จะได้รายงานผลการประชุมฯ และคืนร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมอบให้ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อดำเนินการพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมในวาระอื่นๆหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา

๑๑..๐๐ น.

นายชัยโย

- ครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา ให้ท่านสมาชิก อบต. และผู้บริหารได้รับทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ผู้ใดมายื่นคำเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่างเดิมและบันทึกการรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ส่งให้ประธานสภา อบต. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานสภา อบต. จึงส่งหนังสือเชิญประชุมสภาและรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ วรรคท้าย ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ซึ่งจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

รักษาราชการแทนฯ

แปรรูปคดี ไม่มีผู้ใดมายื่นคำเสนอขอแปรรูปคดี ต่อคณะกรรมการแปรรูปคดีและมติ คณะกรรมการแปรรูปคดีให้คงร่างเดิม วาระนี้จึงไม่มีการลงมติครับ อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ

- ครับ ตามที่นายชัยโยได้ชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้ว ลำดับ ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
- ไม่เห็นชอบ - เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งหรือสอบถาม ประเด็นต่างๆ ขอเรียนเชิญครับ

นางเพชร ส.อบต.ม.๒ เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางเพชร ชาลิรักษ์ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องขอยื่นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตอนนี้ถนนสายวังช้างตายได้ขาด และประชาชนในพื้นที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอยากนำเสนอให้ทำการ ซ่อมแซมเร่งด่วน และอีก ๑ เส้นคือสายหน้าวัดคะ มี ๒ เส้นที่อยากจะให้เข้าทำการซ่อมแซม ขอบคุณค่ะ

ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับ

นายก อบต.วังทอง

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านไปได้ งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านน้อย แต่นายก ได้พยายามของงบประมาณจากที่อื่น มา สนับสนุน ซึ่งปีนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนพอสมควร และที่ตกไป ๗ ตัว กำลังประสาน สส. ให้ขอเพิ่ม ในส่วนของบ้านห้วยร่วม นายกมอบให้ปลัดฯเข้าไปดูแลนะคะ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัย เพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับหมู่ ๔

นายชัยโย นักวิเคราะห์

กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง เกี่ยวกับหมู่ที่ ๒ ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ทำการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ แต่การดำเนินการในส่วนของเส้นวังช้างตาย เดี่ยวจะให้ทางกองช่างได้เข้าไปสำรวจ อีกครั้งครับว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณอย่างไร ส่วนทางหน้าวัดเราได้จัดหาผู้รับจ้าง ได้แล้วเหลือแค่ดำเนินการครับ ขออนุญาตแจ้งในงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๖ ที่ทางนายกฯได้ขอ งบประมาณไป ขอแจ้งข่าวดีนะครับเราได้รับทั้งหมด ๔ โครงการ ๑.รถขยะ ๒.ถนนแอสฟัลติก ม.๑๐ครับ ๓.ถนนแอสฟัลติก ม.๕ และ๔.ถนนแอสฟัลติก ม.๘ ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นางสาวสุกัญญา ส.อบต.ม.๔

เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทุกท่านสำหรับงานฉาบผิวของแม่ดินที่ผ่านมาที่ได้ไปร่วมงาน ขอขอบคุณมากค่ะ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นายชัยโย

- ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. และสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผม นายชัยโย กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรค ๓ เมื่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณา  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ส่วนเรื่องการบริหารงาน  
ของท่านนายก ท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทำเรื่องส่งเข้ามาเป็น  
หนังสือพร้อมภาพถ่าย ผมในฐานะหัวหน้าพนักงานประจำก็จะดำเนินการตามระเบียบ เสนอ  
คณะผู้บริหาร พร้อมออกไปสำรวจประมาณการเสนอผู้บริหารได้พิจารณาว่าจะช่วยเหลือใน  
รูปแบบใด ขอขอบคุณครับ


ประธานสภาฯ

- ครับ สำหรับสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ผมจะทำประกาศแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  
ต่อไปครับ


- ครับ วันนี้เราก็เป็นการประชุม สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ก็ได้พิจารณาวาระการประชุมทั้ง ๖  
วาระเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ขอปิด  
ประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา


๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเทห์ คำรักษ์)  
เลขานุการสภา อบต.


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ครั้งที่ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอาลัย มีเพชร)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายบุญจันทร์ สมสรวย)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมใจ สัจวร)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๒ วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..........  
(นายสุทิน นามประเสริฐ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง